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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกานางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 
รองประธานวุฒิสภา ขึ้นบัลลังก์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ๔ เรื่องดังนี้ 

- รับทราบพระบรมราชโองการประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและ
แต่งตั้งรัฐมนตรี 

- รับทราบในวันนี้มี ฯ พณ ฯ บอกดาน บอรูเซวิซ ประธานวุฒิสภาโปแลนด์และ
คณะมาเยี่ยมเยือนสมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมรัฐสภา พร้อมกล่าวสุนทรพจน์
เกี่ยวกบัรัฐสภาโปแลนด์ 

- รับทราบเรื่องประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒิสภาเสนอตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตําแหน่งที่ว่างโดยเสนอขอตั้งนาง
ยุวดี นิ่มสมบุญ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม วุฒิสภา 

   จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นแล้วและวุฒิสภาได้พิจารณาใน
วาระแรกวันนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า เพือ่
เป็นการลดช่องว่างของสังคม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐ ไม่ให้กระทบต่อการเงินการคลัง
ของประเทศในระยะยาว 

          หลังจากนั้นมีสมาชิกวุฒิสภาหลายคนอภิปรายสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว 
โดยเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเปดิช่องให้มีการลงทุน และพัฒนาประเทศมากขึ้น โดย
บางโครงการที่รัฐไม่พร้อมลงทุน หากมีกฎหมายดังกล่าวจะเปิดช่องให้เอกชนเขา้มา
ดําเนินการแทน เช่น การสร้างมอเตอร์เวย์ เส้นบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือแม้กระท่ัง
โครงการสร้างท่าเรือในหลายจังหวัดท่ีดําเนินงานโดยกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐและ
ถูกท้ิงร้าง หากให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการ อาจทําให้โครงการต่างๆ ท่ีถูกท้ิงไว้ 
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เดินหน้าไปได้ นอกจากนี้ การให้เอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลด
การทุจริตได้เพราะมีฝ่ายต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ไม่ใช่มีเพียงแต่เจ้าหน้าท่ีรัฐ
เท่านั้น และสมาชิกยังเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจากเดิมท่ีมีเพียง 14 
มาตรา แต่การแก้ไขใหม่มีเนื้อหากว่า 70 มาตรา โดยเพิ่มเนื้อหาทั้งการกํากับดูแล การ
คัดเลือกเอกชนที่จะร่วมลงทุน รวมไปถึงการลดระยะเวลาที่จะคัดเลือกเอกชนเข้าร่วม
ลงทุน ซึ่งเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานโดยมีอํานาจหน้าท่ีสําคัญ เช่น การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี การให้ความเห็นชอบหลักการโครงการที่จะให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนและการดําเนินโครงการตามที่กําหนด การพิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมท้ังยังได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดการให้
เอกชนร่วมลงทุนในการกิจการของรัฐให้มีระยะเวลาดําเนินการตามแผนครั้งละ 5 ป ี
          สําหรับการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ได้แสดงความเป็นห่วงสําหรับ
การก่อสร้างในหลายโครงการที่อาจมีลักษณะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ จึงอยาก
ให้รัฐบาลวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็ง พร้อมกับขอความชัดเจนเกี่ยวกบัการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐด้วยในส่วนที่ต้องกู้เงินมาลงทุนด้วย โดยส่วนนี้อาจทําให้
ตัวเลขหนี้สาธารณะของประเทศต่อจีดีพีเพิ่มสูงขึ้น 
          นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการอภิปรายของสมาชิก ฯว่า รัฐบาลมีแผนลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานระยะเวลา ๑๐ ปมูีลค่า ๒.๒ ล้านล้านบาทโดยมีการออกพ.ร.บ. ให้
ครอบคลุมท้ังด้านคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้ประเทศเจริญเติบโตมากขึ้น โดย
ขณะนี้มูลค่าจีดีพีของไทยมีปริมาณ ๑๒ ล้านล้านบาทมีอัตราการว่างงานมีเพียง ๐.๗% 
สําหรับอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับควบคุมได้ ส่วนหนี้สาธารณะของประเทศก็ไม่สูงมาก
ประมาณ ๕ ล้านล้านบาท แต่หากเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจจะทําให้มีหนี้สาธาณะ
เพียงประมาณ  ๔๐  เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยจีดีพีของประเทศที่มีประมาณ ๑๒ ล้านล้าน
บาทหากเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ ๕ % จีดีพีของประเทศก็จะโตปีละ ๖ แสนล้าน
บาท และที่สําคัญถ้าเรายังคงรักษาสัดส่วนหนี้สาธารณะประมาณ ๔๐ %เอาไว้ 
หมายความว่า เราจะสามารถมีหนี้สาธารณะได้อีกปีละ ๒.๔ แสนล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่า 



- ๓ - 
หนี้สาธารณะจะไม่ไต่ระดับขึ้นไปจนน่าเป็นห่วงที่ ๖๐ เปอร์เซนต์ต่อจีดีพี โดยจะบริหาร
หนี้ให้ตํ่ากว่า ๕๐ เปอรเ์ซนต์อย่างต่อเนื่องก็จะทําให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
          มติที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ 
๑ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจํานวน ๒๓ คนและกําหนดแปรญัตติภายใน 
๗ วัน 

จากนั้นที่ประชุมพิจารณาต่อเนื่องในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพซึ่งเปน็
ร่างที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วเช่นเดียวกันและเข้าสู่การพิจารณาในวาระ
แรกในที่ประชุมครั้งนี้ของวุฒิสภา โดยสาระสําคัญของร่างคือ ได้มีการคํานึงว่ากีฬา
อาชีพเป็นกจิกรรมกีฬาที่นานาประเทศให้ความสําคัญและเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้
ให้แก่นักกฬีาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ อีกท้ังการจัดให้มี
การแข่งขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนือ่งกับกีฬาอาชพี ยังเปน็ปัจจัยส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ ชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศ แต่ปัจจุบันยังไม่
มีกฎหมายท่ีส่งเสริมกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศและกําหนด
มาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา
อาชีพและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพที่ชัดเจน จึงควรที่จะมีการกําหนดให้มีกฏหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ เพื่อกําหนดมาตรฐานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกบักีฬาอาชีพให้
สอดคล้องกับสากล เพือ่ยกระดับมาตรฐานการกีฬาอาชีพในประเทศไทยและเพื่อ
คุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ให้ม่ี
มาตรฐานทัดเทียมสากลต่อไป 

สมาชิก ฯได้ให้ความสนใจอภิปรายกันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นรายละเอียด
คณะกรรมการควบคุมในตัวร่าง ฯ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประเด็นกองทุนส่งเสริม
กีฬาอาชีพ เป็นต้น โดยผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งในวงการนี้ได้ตอบข้อสังเกตต่อการอภิปราย ฯของ
สมาชิก ฯ เสร็จสิ้น  

มติที่ประชุมรับหลักการในวาระที่ ๑ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒๓ คน
พิจารณาต่อไป 

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในช่วงปีท่ีผา่นมาในปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ไดมี้สมาชิก ฯ ให้ข้อสังเกตอย่างกว้างไม่ว่าจะ
เป็นประเดน็การพิจารณาข้อร้องเรียน การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างชัดเจนในเชิงรุกไม่ใช่เชิงรับ 
การกําหนดบุคลากรให้เพียงพอต่ออํานาจหน้าท่ีขององค์กร 
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จากนั้นได้รับการตอบต่อข้อสังเกตของสมาชิก ฯ วันนี้โดยตัวแทนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เบื้องต้นเกีย่วกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคําร้องเรียนด้วยความเป็นธรรมโดยเฉพาะ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ ได้มีความพยายามให้ความเป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ในปีนี้ยังได้มีการปรับโครงสร้างแก้ไข และเยียวยาให้ได้มาก
ท่ีสุด สําหรับเรื่องกฎหมายก็ได้เร่งรัดรัฐบาลให้ได้เร็วท่ีสุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และขณะนี้ก็มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๑๐ 
คนขององค์กรด้วย โดยได้มีการปรับท้ังยุทธศาสตร์และประสิทธิภาพการทํางาน ปรับ
เรื่องข้อจํากัดด้านงบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทํางานกับองค์กรอื่น ๆ
ให้มีความคล่องตัวและพร้อมร่วมดําเนินงานกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น องค์อิสระมาก
ขึ้น สําหรับเรื่องจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมทางการเมืองหรือข้าราชการองค์กรก็ได้
เน้นอย่างมากในการพิจารณาตามประมวลจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์ท้ังในครอบครัว
และกับสังคมก็ได้ร่วมมือกับองค์กรอิสระ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรให้มีมาตรฐาน
กลไก และหลักเกณฑท่ี์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนประมวลจริยธรรมท้องถิ่นนั้นก็มี
องค์กรดูแลเองด้วยซึ่งส่วนนี้อย่างไรก็ตามก็พยายามจะให้มีการตรวจสอบทั้งข้าราชการ
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้ได้มากท่ีสุด สําหรับด้านผู้พิการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากบางหน่วยงานนั้นก็จะติดตามดูแลอย่างเต็มท่ีและใกล้ชิด ในเรื่องผู้พิการด้านตาบอด 
ก็จะมีการจัดทํารายงานขององค์กรตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ก็ได้มีการจัดทําอักษร
เบรลล์พิมพ์ให้ได้อ่านอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องของเด็กและเยาวชนโดยการฝ่าฝืน
จริยธรรมที่เกิดจากเนื้อในของเยาวชนนั้น ส่วนนี้องค์กรได้มีนโยบายในการสร้างสรรค์
ปลูกจิตสํานึกจริยธรรมเช่นที่โรงเรียนที่จังหวัดพิจิตรก็เป็นโรงการนําร่องที่ได้ผลดี 
สําหรับกรณีคดีของอัยการนั้นที่ถามส่วนนี้องค์กรคงไม่สามารถนําเรื่องที่เป็นคดีอยู่ใน
ศาลเพื่อดําเนินการเองได้ 
  ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยมีสมาชิก ฯให้ความสําคัญในการอภิปราย ๒ ท่านใน
ประเด็นงบประมาณและการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันโรค 
 รายงานรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตอบต่อ
ข้อสังเกตของสมาชิก ฯท่ีว่างบประมาณปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ จะพอไหมประเด็นนี้ 
เมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีการปิดงบประมาณไปแล้วซึ่งจะได้ตรวจสอบเพื่อเพิ่ม
งบประมาณให้เหมาะสมต่อไป ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการลดงบประมาณในช่วงน้ํา 



- ๕ - 
ท่วมปีท่ีผ่านมา  ส่วนเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคก็จะมีข้อมูลการสํารวจของกระทรวง
สาธารณสุขในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคให้ใกล้ชิดมากย่ิงขึ้น ส่วนเรื่องโรคไต
ก็มีเกณฑ์ท่ีมีสมาคมต่าง ๆได้เสนอให้มีการดูแลต้ังเจ็บป่วยเริ่มต้นอาการเริ่มแรกให้
ปลอดภัยมากท่ีสุดแต่สุดท้ายก็อยู่ท่ีพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีจะรณรงค์ควบคู่ต่อไปด้วย 
 จากนั้นประธานสั่งปิดประชุมในเวลา ๑๗.๓๗ นาฬิกา 
   
 
 
           


